



บทความวิจัย

เรื่อง โจษัว ห่วง : เยาวชนผู้กล้าต่อกรกับจีนแผ่นดินใหญ่

โดย

นางสาวกิริณา กิตติวรานันท์

รหัสนักศึกษา 05600672

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



บทความวิจัย

เรื่อง โจษัว ห่วง : เยาวชนผู้กล้าต่อกรกับเงินแผ่นดินใหญ่

โดย

นางสาวกิริณา กิตติวรานนท์

รหัสนักศึกษา 05600672

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อบทความวิจัย	โจชัว หว่อง : เยาวชนผู้กล้าต่อกรกับเงินแผ่นดินใหญ่
ผู้เขียน	นางสาวกิริณา กิตติวรานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษาบทความวิจัย	อาจารย์ ดร. เพชรดา ชุนอ่อน
สาขาวิชา	เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

บทความวิจัย “โจชัว หว่อง : เยาวชนผู้กล้าต่อกรกับเงินแผ่นดินใหญ่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติของโจชัว หว่องและเหตุการณ์ทางการเมืองของฮ่องกงที่โจชัว หว่องเข้าไปมีส่วนร่วม โดยมีวิธีการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ สารคดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัว สังคมเพื่อนในโรงเรียน ศาสนา รวมทั้งสังคมฮ่องกง ต่างหล่อหลอมโจชัว หว่องขึ้นมาเป็นโจชัว หว่องในทุกวันนี้ เขาเริ่มสนใจการเมืองเนื่องจากความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของฮ่องกง ซึ่งทำให้เขาตระหนักได้ว่า ถ้าหากต้องการให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและเสรีภาพของฮ่องกงนั้นดีขึ้นต้องเริ่มจากการมีการเมืองที่ดี แต่ในขณะนั้นแม้แต่สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนั้นควรเป็นสิทธิ์ของประชาชนในฮ่องกงเอง แต่ผู้เลือกและผู้แทนกลับมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งที่ประเทศจีนเคยให้สัญญากับฮ่องกงไว้ว่าจะให้จัดการเลือกตั้งได้ และจะกลับมาเป็นของจีนใน ค.ศ.2047 ซึ่งในระหว่างนั้นจะปกครองในระบบ ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ก็ตาม โจชัว หว่องและชาวฮ่องกงจึงพยายามทวงสัญญานั้น แต่นอกจากประเทศจีนจะไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ยังเริ่มรุกรืบและจำกัดเสรีภาพชาวฮ่องกงมากขึ้น ทำให้เกิดการชุมนุมต่อต้านในหลายครั้งตั้งแต่อังกฤษคืนฮ่องกงให้จีนใน ค.ศ.1997 แม้ว่าใน ค.ศ.2021 โจชัว หว่องจะยังถูกตัดสินจำคุก แม้ว่าฮ่องกงจะยังไม่มีชัยชนะที่เป็นรูปธรรม แต่โจชัว หว่องและชาวฮ่องกงก็ยังยึดหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงในฮ่องกง

คำสำคัญ : โจชัว หว่อง, การเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยเรื่อง โจ้จิว หว่อง : เยาชนผู้กล้าต่อกรกับจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 450 112 การศึกษาเอกเทศ (Independent Study)

บทความวิจัยชิ้นนี้สามารถสำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร. เพชรดา ชุนอ่อน อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนทำให้งานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และขอบคุณครอบครัว เพื่อน ๆ และศิลปินที่ชอบ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ตลอดจนให้กำลังใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รวมทั้งขอบคุณคุณโจ้จิว หว่องและชาวฮ่องกง ที่เป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น ขอให้คุณโจ้จิว หว่องและฮ่องกงได้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังในเร็ววัน

ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

กิริมา กิตติวรานันท์

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
บทนำ.....	1
ประวัติส่วนตัวและชีวิตวัยเด็ก	2
จุดเริ่มต้นบทบาททางการเมือง/ตั้งกลุ่ม Scholarism.....	6
ขบวนการร่วม	9
เข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัว/การยุบกลุ่ม Scholarism และตั้งพรรคเดโมซิสโต.....	17
ถูกตัดสินจำคุก	20
โจชัว ห่วงกับการประท้วงต่อต้านร่างรัฐบัญญัติส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฮ่องกง ค.ศ.2019-2020	22
ลงสมัครรับเลือกตั้ง	23
บทสรุป	26
บรรณานุกรม	29
ประวัติผู้วิจัย	32

บทนำ

“มันอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนในการได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง แต่พวกเราควรทำให้จบที่รุ่นเรา และไม่ส่งต่อสังคมแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นหลังอีกต่อไป” เป็นคำกล่าวของโจชัว หว่อง หรือหวัง จื่อเฟิง ที่พูดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ.2014 ถูกนำมาเผยแพร่ในNetflixในสารคดี Joshua teenager vs superpower ก่อนที่เขาจะนำมวลชนเข้าบุกยึดซีวิค สแควร์อีกครั้ง

โจชัว หว่องเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญครั้งแรกใน ค.ศ.2011 เขาและกลุ่มเพื่อนได้ก่อตั้งกลุ่ม Scholarism เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับหลักสูตรศีลธรรมและความรักชาติ จนในท้ายที่สุดผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงในสมัยนั้นหรือเหลียง ชุนอิง จึงต้องยอมถอดถอนหลักสูตรรักชาติจากระบบการศึกษาฮ่องกงไปในที่สุด และโจชัว หว่องในฐานะแกนนำของกลุ่ม Scholarism เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เอง

แม้โจชัว หว่องจะมีอายุน้อยและบทบาทที่ได้รับนั้นอาจทำให้เสียช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ควรจะได้เก็บเกี่ยวมากที่สุดไปก็ตาม แต่โจชัว หว่องถือเป็นผู้นำทางความคิดที่มีผลต่อชาวฮ่องกงอย่างมาก โจชัว หว่องมีชื่อเสียงไปทั่วโลกหลังการเป็นแกนนำของขบวนการร่มใน ค.ศ.2014 ซึ่งในขณะนั้นเขาอายุได้ 17 ปี เขาได้รับบทบาทการเป็นแกนนำการชุมนุมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ฮ่องกงครั้งใหญ่ครั้งนี้ โดยไม่เกรงกลัวต่อความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แม้แต่น้อย

การที่เขามีบทบาทเป็นหนึ่งในแกนนำในเหตุการณ์การชุมนุมขบวนการร่ม (Umbrella Movement) ทำให้นิตยสารไทม์ซึ่งเป็นนิตยสารข่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยกย่องโจชัว หว่องเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ทรงอิทธิพลที่สุด (Most Influential Teens) แห่ง ค.ศ.2014 ทั้งเสนอชื่อเขาเป็นบุคคลแห่งปีของไทม์ (Time Person of the Year) อีกด้วย ซึ่งบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ เป็นการยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างผลกระทบมากที่สุดต่อเหตุการณ์ในระหว่างปีนั้น นิตยสารฟอร์จูนซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจระดับโลกก็ยกย่องโจชัว หว่องเป็นหนึ่งใน 50 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (World's greatest leaders) ใน ค.ศ.2015 โจชัว หว่องมีอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้นำที่ได้รับการยกย่องในปีนั้น นอกจากนี้ใน ค.ศ.2017 โจชัว หว่องยังได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วย

แม้ว่าจะโจชัว หว่องจะถูกตัดสินโทษจำคุกใน ค.ศ.2020 ในข้อกล่าวหาปลุกระดมการชุมนุมต่อต้านกฎหมายต่อต้านการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและใน ค.ศ.2021 เขาจะยังได้รับโทษอยู่ในคุก แต่เขาไม่เคยยอมแพ้กับสิ่งที่เขาเชื่อเลยสักครั้ง เขาต้องการเห็นฮ่องกงดีขึ้นและหลุดพ้นจากอำนาจของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากขบวนการร่มหลายคนเรียกการชุมนุมในครั้งนี้ว่าความล้มเหลว แต่โจชัว หว่องกลับไม่เคยคิดเช่นนั้นเลย เขาคิดว่าวันหนึ่งเขาและประชาชนชาวฮ่องกงจะกลับมา และสานต่อสิ่งที่พวกเขาหวังไว้นั้นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้สักวัน เขาหวังแค่ว่าเด็กรุ่นต่อไปจะไม่ต้องมารับชะตากรรมเดียวกันกับพวกเขา

รางวัลที่โจชัว หว่องได้รับ การได้ลงนิตยสารชื่อดังของโลกและได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศ ซึ่งมีผลต่อบรรยากาศแนวคิดประชาธิปไตย แต่ในขณะเดียวกันโจชัว หว่องกลับถูกตัดสินจำคุกและไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางการเงินและกฎหมายในประเทศของตนเอง

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติส่วนตัวของโจชัว หว่องและปัจจัยที่ทำให้เขาเข้ามาเคลื่อนไหวด้านการเมืองและเพื่อศึกษากิจกรรมทางการเมืองที่โจชัว หว่องมีส่วนเกี่ยวข้อง

ประวัติส่วนตัวและชีวิตวัยเด็ก

นายหวัง จื่อเฟิง หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า โจชัว หว่อง (Joshua Wong) เกิดในวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.1996 หรือประมาณ 9 เดือนก่อนหน้าที่อังกฤษจะคืนเกาะฮ่องกงกลับสู่ประเทศจีนอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1997 โจชัว หว่องเติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและถูกจัดว่าเป็นชนชั้นกลางของฮ่องกงในเวลานั้น โดยแม่ของโจชัว หว่องคือนางเกรซ หว่อง มีหน้าที่เป็นแม่บ้านและพ่อของโจชัว หว่องคือนายโรเจอร์ หว่องซึ่งมีอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ปัจจุบันเขามีอาชีพขายของออนไลน์ และมีน้องชายหนึ่งคน (Li Xue Ying, 2014)



ภาพที่ 1 โจชัว หว่อง พ่อและน้องชายในวัยเด็ก

ที่มา <https://www.nytimes.com/2017/11/07/world/asia/hong-kong-umbrella-revolution.html>

จากการเกิดในช่วงที่อังกฤษจะคืนเกาะฮ่องกงให้กลับสู่ประเทศจีน ทำให้โจชัว หว่องเติบโตมาในสภาพสังคมที่มีการปรับตัวอย่างมาก ผู้คนที่เติบโตมาในสังคมที่ถูกปลูกฝังประชาธิปไตยและแนวคิดแบบทุนนิยม แต่ต้องเปลี่ยนความคิดและถูกสอนเกี่ยวกับระบอบเผด็จการและสังคมนิยมแบบจีน ซึ่งทำให้ชาวฮ่องกงต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับประเทศอังกฤษและชาวฮ่องกงว่าจะให้

ประชาชนชาวฮ่องกงค่อย ๆ ปรับตัวเพื่อกลับเข้ามาเป็นจีน โดยจะใช้ระบบหนึ่งประเทศ สองระบบหรือ ‘One Country, Two Systems’ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับที่จีนใช้ปกครองไต้หวันและจะให้ฮ่องกงกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนอย่างเป็นทางการใน ค.ศ.2047 ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ายาวนาน แต่ประชาชนชาวฮ่องกงโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่รวมถึงโจชัว หว่องมองว่าเป็นเวลาไม่นานและฮ่องกงก็คือฮ่องกงไม่มีทางที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนได้ไม่ว่าจะผ่านไปนานอีกเท่าไรก็ตาม ชาวฮ่องกงที่ร่ำรวยส่วนหนึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานไปอาศัยในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพราะกลัวว่าสิทธิเสรีภาพแบบที่คุ้นเคยสมัยอังกฤษปกครองจะหมดไปเมื่อจีนผนวกฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่ง (The standard team, 2017) ส่วนชาวฮ่องกงที่เหลือหรือแม้แต่กลุ่มที่ไม่มีทางเลือกและจำต้องอยู่ในฮ่องกงต่อไป เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพราะในฮ่องกงค่าครองชีพและค่าที่พักอาศัยแพงขึ้นอย่างก้าวกระโดด (เปรมปัทธ ผลิตผลการพิมพ์ และ วิภาพรรณ วงษ์สว่าง, 2564) ก็ต้องพยายามปรับตัวแม้จะยากลำบากก็ตาม ผ่านมา 20 ปีหลังประเทศอังกฤษคืนฮ่องกงให้แก่จีน แม้ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติเหมือนสมัยอังกฤษปกครอง และแน่นอนว่ามีเสรีภาพมากกว่าชาวจีนบนแผ่นดินใหญ่ แต่คนฮ่องกงรุ่นใหม่กลับอึดอัดกับบทบาททางสังคมการเมืองจากจีนที่เริ่มจะส่งอิทธิพลเข้ามารวดเร็วเกินกว่าที่ประเทศจีนเคยให้คำมั่นสัญญาไว้

โจชัว หว่องได้รับแนวคิดทางด้านสังคมมาจากครอบครัว ครอบครัวของเขาสอนให้เขาตระหนักถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ทำให้เขาเกิดการตั้งคำถามกับตนเองมาตลอดว่า “ทำไมเขาถึงอยู่อย่างสุขสบายในขณะที่คนอื่นยากลำบากขนาดนี้” เมื่อโตขึ้นจากเดิมโจชัว หว่องก็สามารถตอบคำถามของตัวเองได้ว่า ปัญหาต่าง ๆ เกิดจากช่องว่างทางรายได้ที่พุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด ค่าครองชีพที่สูงขึ้นสวนทางกับรายได้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างในระบบการเมืองที่เอื้อให้ผลประโยชน์กับคนบางกลุ่มผ่านทางนโยบายรัฐและการเมือง ทำให้เขาตระหนักถึงปัญหาและเริ่มเข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในที่สุด (Li Xue Ying, 2014) อีกทั้งเขายังได้รับแนวคิดทางการเมืองและต่อต้านอิทธิพลของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มาจากสังคมโดยรวมและรวมถึงสังคมในโรงเรียน เขาได้รับแนวคิดทางด้านการเมืองมามากเช่นเดียวกับชาวฮ่องกงคนอื่น ๆ ในสังคมและมีความคิดที่ว่าถ้าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ ดังนั้นพวกเขาก็พร้อมจะลุกขึ้นต่อสู้ เพื่อให้ฮ่องกงนั้นดีขึ้นและมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดิมเหมือนในครั้งที่อยู่ใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ

แม้ว่านางเกรซหรือแม่ของโจชัว หว่องจะมีหน้าที่ดูแลบ้านและคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่มีหน้าที่เป็นแม่บ้าน แต่ความคิดและความเชื่อส่วนมากโจชัว หว่องกลับได้รับมาจากพ่อของเขา โจชัว หว่องถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ลูเธอรัน โดยในวัยเด็กพ่อของเขามักจะพาเขาไปพบปะกับผู้ด้อยโอกาส และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่ในโบสถ์และความเชื่อด้านศาสนาคริสต์ พ่อของโจชัว หว่องนั้นถือว่าเป็นผู้ที่เคร่งในเรื่องของศาสนาเป็นอย่างมาก ในวัยเด็กโจชัว หว่องได้ถูก

วินิจฉัยว่ามีความบกพร่องในด้านการอ่านและการเขียนหรือ Dyslexia ซึ่งจัดเป็นความผิดปกติด้านการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง (Joshua Wong, the poster boy for Hong Kong protests, 2019) ทำให้ในวัยเด็กโจ้วหวังไม่ค่อยได้รับข้อมูลทางด้านสังคมจากการอ่านหนังสือเหมือนคนอื่น ๆ แต่เขาได้รับรู้จากการที่พ่อของเขาพาไปพบปะกับผู้ด้อยโอกาสและเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้โจ้วหวังฟังมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามอาการก็ดีขึ้นหลังได้รับการบำบัด

ครอบครัวของเขาส่งเขาเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาลัยรวมคริสเตียน (เกาลูนตะวันออก) หรือ United Christian College (Kowloon East) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาแห่งหนึ่งในเกาะเกาลูน ความบกพร่องในด้านการอ่านและการเขียนเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ได้รับการศึกษาที่นี้ร่วมกับการบำบัด รวมทั้งทักษะการพูดในที่สาธารณะและทักษะการจัดการองค์กรต่าง ๆ ก็เกิดที่โรงเรียนแห่งนี้เช่นกัน นอกจากนั้นในช่วงประถมศึกษา อาจารย์เคยเปิดภาพยนตร์เรื่อง Jesus Christ in China ทำให้เขาตระหนักได้ว่าการปกครองแบบเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นปัญหาต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นอย่างมาก

ศาสนาคริสต์ก็เป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมให้โจ้วหวังมีความสนใจทางด้านสังคม โจ้วหวังเริ่มเข้าโบสถ์ตั้งแต่อายุได้ 3 ปี โดยเขามักจะไปกับพ่อของเขา ศาสนาคริสต์มักจะสอนเขาว่าคนที่มีความดีมากที่สุดคือพระเจ้า ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเอาชนะมนุษย์คนอื่นได้ ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบ ทุกคนต่างมีบาปเป็นของตนเอง ศาสนาคริสต์สอนให้โจ้วหวังห่วงกังวลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตัวคนเดียว และปัญหาความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายในสังคม ศาสนาคริสต์ทำให้เขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมากขึ้น ทำไมเขาสามารถเชื่อมโยงได้ว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของฮ่องกงที่มีช่องว่างระหว่างชนชั้นสูงและชนชั้นล่างมากขึ้นทุกวัน และเศรษฐกิจไม่ดีเกิดจากการเมืองที่ไม่ดี การเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มและไม่พยายามลดช่องว่างทางเศรษฐกิจนั้น ทำให้โจ้วหวังเชื่อมโยงและเข้าใจได้ว่าสังคมที่ดีและไม่เหลื่อมล้ำต้องเกิดจากการมีการเมืองที่ดี นอกจากนั้นทางโบสถ์ยังมีการจัดงานทุกวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันคริสต์มาส วันอีสเตอร์ เป็นต้น และในตอนที่โจ้วหวังหวังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาต้องสอนเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้โจ้วหวังต้องใช้ทักษะในการพูดในที่สาธารณะต่อหน้าคนจำนวนมากมาตลอด ทำให้อาการที่เขาเป็นค่อย ๆ ดีขึ้นและทักษะการพูดของเขาก็ดีขึ้นตามขึ้นไปเช่นกัน (Scholarism on the march, 2017)

แต่อย่างไรก็ตาม แม้โจ้วหวังหวังจะได้รับแนวความคิดหลายอย่างมาจากครอบครัว โดยเฉพาะพ่อของเขา แต่ก็มีหลายเรื่องที่โจ้วหวังหวังและนายโรเจอร์หวังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือเรียกได้ว่าความคิดเห็นและการสนับสนุนที่ต่างกันอย่างสุดโต่ง แต่นายโรเจอร์ก็ยังเห็นด้วยและสนับสนุนลูกชายของเขาอย่างเต็มเปี่ยมในการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อฮ่องกง จากการที่โจ้วหวังหวังเป็นผู้สนับสนุนประชาธิปไตยและ

ค่อนข้างมีชื่อเสียงในฮ่องกง อย่างไรก็ตามครอบครัวของโจชัว หว่องไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณะและไม่ค่อยให้สัมภาษณ์สื่อ ยกเว้นเมื่อครั้งที่พวกเขาออกมาประณามการจับกุมลูกชายระหว่างการประท้วงปิดถนนใจกลางฮ่องกงเมื่อค.ศ. 2016 (ไทยพีบีเอส, 2559) ครอบครัวของโจชัว หว่องต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่างหลายครั้งที่พวกเขาไม่ชินและเจ็บปวดจากสิ่งที่ลูกของพวกเขาต้องเผชิญ เช่น ถูกจับระหว่างการชุมนุมทางการเมือง ถูกขับไล่ออกจากประเทศ รวมถึงการถูกคนแปลกหน้าทำร้ายร่างกาย บางวันพวกเขาต้องเห็นโจชัว หว่องกลับบ้านมา มีรอยเขียวช้ำบนเปลือกตา หรือมีเศษไข่อยู่นบนผมของลูกชายตนเอง และเหตุการณ์ที่โรเจอร์ รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากคงหนีไม่พ้นการที่เขาเป็นคริสเตียนผู้เคร่งศาสนา เขามักจะไปโบสถ์เป็นประจำ และมีหลายครั้งที่มิชชันนารีแปลกหน้าที่เจอกันในโบสถ์เดินเข้ามาเสนอกับนายโรเจอร์ หว่องว่าเดี๋ยวเขาจะสวดอ้อนวอนให้ลูกชายของนายโรเจอร์ หว่องเพื่อให้เขากลับใจจากบาปของเขา ซึ่งในหลายครั้งคนที่เสนอจะสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเป็นเจ้าให้ลูกชายของโรเจอร์ หว่องก็คือเพื่อนรักของเขาเอง ทำให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขาไม่เคยตัดสินใจว่าสิ่งที่ลูกของเขาทำอยู่นั้นเป็นบาปเลย แสดงให้เห็นว่านายโรเจอร์ หว่องก็ยังเป็นชาวคริสเตียนที่เคร่งศาสนาอย่างเดิม พร้อมกับการสนับสนุนลูกชายของเขาและเจ็บปวดจากการนับถือศาสนาเช่นกัน ส่วนในด้านของโจชัว หว่องเขาเคยเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนเคร่งศาสนาอย่างมาก แต่เมื่อเขาต้องเป็นผู้นำความคิดของกลุ่มคนที่หลากหลาย มีบางส่วนเคร่งศาสนาและบางส่วนที่ไม่นับถือศาสนา ทำให้เขานั้นลดความเคร่งศาสนาลงและไม่ค่อยพูดถึงหรือชี้ศาสนาคริสต์ในที่สาธารณะมากนัก เพื่อเคารพความเห็นต่างและความหลากหลายของผู้คนตามครรลองของประชาธิปไตยที่เขาศรัทธาอยู่เช่นกัน แต่ก็มีหลายครั้งเช่นกันที่โจชัว หว่องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เช่นการทวีตข้อความในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ที่กล่าวว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ อย่ากลัวและอย่าท้อแท้ เพราะพระเจ้าจะอยู่กับพวกคุณในทุกที่ที่คุณไป” (Wong, Alan, 2017)



ภาพที่ 2 ข้อความที่โจชัว หว่องเคยกล่าวถึงพระเจ้า

ที่มา <https://twitter.com/joshuawongcf/status/1278727163693301760>

จุดเริ่มต้นในบทบาทนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

โจชัว หว่อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแรกใน ค.ศ.2010 ซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุได้ 14 ปี ในเวลานั้นที่ฮ่องกงมีการจัดชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงกลาง ค.ศ.2009 การประท้วงยืดเยื้อมาจนถึงต้น ค.ศ.2010 โดยเป็นการประท้วงเพื่อต่อต้านรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างกวางโจว เซินเจิ้นและฮ่องกง ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ต่อมาประเด็นที่ทำให้ผู้ประท้วงขยายมากขึ้น เช่น มลพิษทางเสียงและการควบคุมตามแนวชายแดน เป็นต้น จนท้ายที่สุดแล้วก็สถานการณ์บัญญัติของฮ่องกงจึงอนุมัติให้ชดเชยจำนวน 2 พันล้านเหรียญฮ่องกงเพื่อเยียวยาผู้อาศัยที่ได้รับผลกระทบ



รูปภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม Scholarism

ที่มา <https://socialmovements.trinity.duke.edu/groups/scholarism>

ตั้งกลุ่ม Scholarism

ในช่วง ค.ศ.2011 โจชัว หว่อง เป็นที่รู้จักของชาวฮ่องกงมากขึ้น สาเหตุเกิดจากจีนพยายามเข้ามาแทรกแซงการเมืองอีกครั้ง โดยจีนแผ่นดินใหญ่จัดตั้งหลักสูตรรักชาติหรือ moral and national education เพื่อบังคับให้การศึกษาฮ่องกงตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายต้องศึกษาหลักสูตรรักชาติ โจชัว หว่องและกลุ่มเพื่อนจึงร่วมกันตั้งกลุ่ม Scholarism เพื่อต่อต้านหลักสูตรดังกล่าว

ในวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.2010 นายโดนัลด์ ไซ่ง ผู้บริหารสูงสุดแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ประกาศนโยบายของประเทศฮ่องกงประจำ ค.ศ.2010-2011 หรือ policy address 2010 – 2011 ได้บรรจุหลักสูตรรักชาติ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการศึกษาของฮ่องกง โดยมีแผนจะเริ่มใช้หลักสูตรรักชาติดังกล่าว กับเด็กประถมศึกษาใน ค.ศ.2012 และระดับมัธยมศึกษาใน ค.ศ.2013 โดยมีการปรึกษากันในช่วง ค.ศ.2011 แต่ก็โดนประชาชนคัดค้านเสียก่อน ทำให้ต้องเลื่อนการบรรจุหลักสูตรดังกล่าวออกไป

ในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.2011 โจชัว หว่องและเพื่อนร่วมโรงเรียนชื่อนายอีวาน แลมได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม Scholarism ขึ้น หลังจากได้รับการศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมทำให้เห็นปัญหาในหลักสูตรของระบบการศึกษาของฮ่องกง ในตอนแรกกลุ่ม Scholarism จัดตั้งขึ้นเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษา (The standard team, 2017) แต่เป้าหมายระยะยาวของการตั้งกลุ่ม Scholarism คือ ให้มีการลงประชามติขอบเขตอำนาจของประเทศจีนในฮ่องกงใน ค.ศ.2047 ซึ่งเป็นปีที่ฮ่องกงต้องกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนอย่างเป็นทางการ และให้ยกเลิกการใช้ระบบหนึ่งประเทศ สองระบบ นอกจากนั้นเป้าหมายของกลุ่ม Scholarism คือหลุดพ้นจากการถูกปกครองจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและฮ่องกงต้องมีกฏบัตรฮ่องกง ซึ่งจะมีการตรารัฐธรรมนูญเพื่อปกครองตนเอง ที่รวมถึงการปกป้องชนกลุ่มน้อยในสังคม รวมทั้งชาวฮ่องกงจะสามารถปกครองตนเองได้ และประวัติศาสตร์ฮ่องกงควรได้รับการสอนอย่างเป็นทางการและเป็นธรรมต่อสาธารณชนและระบบการศึกษา (Scholarism, 2021)

แรงบันดาลใจในการตั้งกลุ่มมาจากการที่รับรู้ความยากลำบากจากการไม่มีเสรีภาพเท่าเดิม ถ้าฮ่องกงกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนอย่างเป็นทางการและเป็นกังวลต่ออนาคตของฮ่องกง นอกจากนั้นยังต้องการให้เด็กรุ่นใหม่ตื่นรู้และไม่ให้เชื่อในสิ่งที่ประเทศจีนพยายามจะปลูกฝังอย่างหลักสูตรรักชาติ ดังนั้นเมื่อหลักสูตรรักชาติใกล้เข้าบรรจุสู่ระบบการศึกษาของฮ่องกงอย่างเป็นทางการทำให้สมาชิกภายในกลุ่มเริ่มหาวิธีการต่อต้านหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติม ในช่วงแรกกลุ่ม Scholarism ใช้วิธีการเคลื่อนไหวด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่น การเขียนป้ายประท้วง การถือโทรโข่งปราศรัยเกี่ยวกับหลักสูตรรักชาติและเดินแจกใบปลิวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวว่า อาจเป็นก้าวต่อไปที่ทำให้รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาปกครองฮ่องกงได้อย่างรวดเร็วขึ้น ทั้งที่จีนและฮ่องกงเคยตกลงกันเรื่องหนึ่งประเทศสองระบบและให้เวลาฮ่องกงในการปรับตัวก่อนจะกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างเต็มตัวหลังจากได้เอกราชจากประเทศอังกฤษ โดยประเทศจีนได้เสนอหลักสูตรรักชาติแก่ฮ่องกงโดยให้เหตุผลว่ามีความคิดและการประพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่แสดงถึงการรักชาติ โดยหลักสูตรรักชาตินั้นจะเน้นไปที่เนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับชาตินิยม และใจความที่สำคัญที่สุดคือประชาชนชาวฮ่องกงต้องสนับสนุนประเทศชาติและประเทศชาติที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หมายถึงคือพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่เยาวชนและประชาชนชาวฮ่องกงกลับรู้สึกว่าการบังคับโดยที่เยาวชนในฮ่องกงก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเรียนและถ้าได้รับการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวติดต่อกันหลายสิบปีประชาชนที่ถูกผลิตเข้าสู่สังคมจะถูกดูถูกสิ้นความเป็นตัวตนของชาวฮ่องกงจนหมด

ต่อมาใน ค.ศ.2012 นายเหลียง ชุน อิงหรือนายชีวาย เหลียง ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ของฮ่องกงและมีแผนประกาศใช้หลักสูตรรักชาติในเทอมใหม่ช่วงเดือนกันยายน ค.ศ.2012 ซึ่งรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผู้คัดเลือก 3 ผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงก่อนให้ประชาชนเลือก ทำให้ประชาชนบางส่วนมี

ความรู้สึกว่าการเลือกตั้งและการที่นายเหลียง ชุน อิงนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โจชัว หว่องได้เข้าพบ นายเหลียง ชุน อิงครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ.2012 จากกิจกรรมบนเฟซบุ๊กที่ว่าถ้าโพสต์ของใครได้การกด ใจมากที่สุดจะได้เข้าพบแบบกลุ่มส่วนตัวกับนายเหลียง ชุน อิง โจชัว หว่องได้แชร์โพสต์ดังกล่าวทั้งใน เฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาและในเพจของ Scholarism เขาได้รับการกดใจประมาณสามพันครั้ง และทำให้ได้ เข้าพบการนายเหลียง ชุน อิงในที่สุด

โจชัว หว่องแนะนำตัวเองและบอกว่าเขามาที่นี่เพราะต้องการให้รัฐบาลลดตอนการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรรักชาติออก โดยโจชัว หว่องได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหลักสูตรดังกล่าวนักเรียนจะได้เกรดที่ดีก็ต่อเมื่อ ตอบตรงตามมุมมองของรัฐบาล เช่น ถ้าเห็นธงชาติจีนชักขึ้นสู่ยอดเสาแล้วร้องไห้ คุณก็จะได้เกรดที่ดี แต่นาย เหลียง ชุน อิงก็ดูไม่มีความสนใจในสิ่งที่โจชัว หว่องมากนัก หลังจากการเข้าพบคราวนั้นโจชัว หว่องและกลุ่ม Scholarism ก็ยังเดินหน้าแจกใบปลิวและปราศรัยตามท้องถนนตามเดิน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มจำนวน คนเห็นด้วยให้มากขึ้น

ในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.2012 เป็นครั้งแรกที่โจชัว หว่องพาสมาชิกกลุ่ม Scholarism เข้ายึดจุดรัฐ สนอกทำเนียบรัฐบาลและเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าซีวิค สแควร์ และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่า พวกเขาต้องการให้สภานิติบัญญัติฮ่องกงลดตอนหลักสูตรรักชาติ ต่อมาคลิปสัมภาษณ์ดังกล่าวได้โด่งดังใน ฮ่องกงและทำให้มีเยาวชนจำนวนมากต้องการสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Scholarism เพราะเล็งเห็น ปัญหาในหลักสูตรดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองและประชาชนจำนวนมากรู้สึกละอายที่ต้องปล่อยให้เยาวชนออกมา ต่อสู้เพื่ออนาคตของตนเองเพียงกลุ่มเดียว วันต่อมาจึงมีเยาวชนและประชาชนออกมาชุมนุมกว่า 4,000 คน เพื่อร่วมกันเรียกร้องกับกลุ่ม Scholarism ในการต่อต้านหลักสูตรดังกล่าว



ภาพที่ 4 การชุมนุมของกลุ่ม Scholarism บริเวณซีวิค สแควร์

ที่มา <https://www.wikiwand.com/en/Scholarism>

หลังจากการมีการชุมนุมแบบปักหลัก 9 วัน โจเซฟ หว่องได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้ง และได้เรียกร้องพลผู้ชุมนุม ซึ่งโจเซฟ หว่องได้เรียกว่าการชุมนุมดังกล่าวว่า ‘การชุมนุมชุดดำ’ เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมให้มากกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ 120,000 คน ออกมาชุมนุมที่จัตุรัสนอกทำเนียบรัฐบาลหรือซีวิค สแควร์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลถอดถอนหลักสูตรรักชาติออก กลุ่ม Scholarism ต่างตกตะลึงและไม่คาดคิดว่าจะมีจำนวนผู้ชุมนุมที่มโหฬารขนาดนี้ นอกจากกลุ่ม Scholarism แล้ว รัฐบาลของฮ่องกงก็ตกตะลึงไม่แพ้กันและไม่รู้วิธีการรับมือหรือวิธีต่อต้านกับแรงกดดันจากประชาชนจำนวนมากเท่านี้

ต่อมาในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.2012 ทางรัฐบาลทนแรงกดดันจากประชาชนไม่ไหวอีกต่อไป ทำให้นายเหลียง ชุน อิงได้ออกมาประกาศว่าหลักสูตรรักชาติจะไม่ได้รับการบังคับใช้ในฮ่องกงไปในที่สุด ซึ่งถือว่าการชุมนุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากการส่งคืนฮ่องกงใน ค.ศ.1997 ที่มีกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งการชุมนุม

ขบวนการร่ม

จากชัยชนะในการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกหลักสูตรรักชาติสำเร็จ ทำให้กลุ่ม Scholarism และประชาชนมองไปยังเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น คือ เป้าหมายที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ฮ่องกง เพราะการยอมไม่บรรจุหลักสูตรรักชาติเข้าสู่ระบบการศึกษาของฮ่องกงเป็นเหมือนเป็นการทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนล่าถอยไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แม้จะมีหลายฝ่ายที่มองเห็นโอกาสที่ฮ่องกงจะชนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้ง แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าเป็นเป้าหมายที่ยากมาก แม้ว่าพวกเขาจะชนะในการเรียกร้องให้ยกเลิกหลักสูตรรักชาติจนสำเร็จได้ก็ตาม แต่พวกเขาชนะแค่การต่อสู้ครั้งเดียว ไม่ได้ชนะสงครามทั้งหมดอยู่ดี ทำให้เกิดความกังวลอย่างมาก ประจวบกับนายสี จิ้น ผิงที่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศจีน ในเดือนมีนาคม ค.ศ.2013 นอกจากนั้นเขายังเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วย ทำให้เห็นว่าเขามีอำนาจอย่างมากในทุกด้าน หลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี จีนเริ่มมีนโยบายที่เปลี่ยนไป สิ่งที่สร้างความกังวลให้แก่ชาวฮ่องกง คือจีนแผ่นดินใหญ่มีท่าทีรุกรานฮ่องกงเพิ่มขึ้น จากระบบหนึ่งประเทศสองระบบก็ถูกจำกัดมากขึ้นและค่อยๆรุกคืบฮ่องกงให้กลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนทีละเล็กละน้อย



ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม Occupy Central with Love and Peace (OCLP)

ที่มา

https://web.archive.org/web/20140930064732/http://oclp.hk/index.php?route=occupy%2Feng_detail&eng_id=10

ช่วงต้น ค.ศ.2013 นายเบนนี่ ไถ รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยฮ่องกงและดำรงตำแหน่งรองคณบดีของมหาวิทยาลัยในเวลานั้น เขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม Occupy Central with Love and Peace หรือ OCLP ก่อตั้งและเริ่มออกมารณรงค์แนวความคิดดังกล่าวตั้งแต่ ค.ศ.2013 มีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้การเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดแห่งเกาะฮ่องกงถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (OCLP Basic Tenets ,2021) กลุ่ม OCLP ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากผู้ชุมนุมต้องการเรียกร้องให้เงินแผ่นดินใหญ่อนุญาตให้จัดการเลือกตั้งที่ทั่วถึงในฮ่องกงและผู้แทนของตนเองได้ ซึ่งเงินแผ่นดินใหญ่ได้เคยให้คำมั่นสัญญากับฮ่องกงไว้ว่าจะให้จัดการเลือกตั้งเองได้ตั้งแต่ตอนที่อังกฤษส่งคืนฮ่องกงให้แก่จีน แต่ 18 ปีผ่านไปก็ไม่มีมีการเลือกตั้งเลยสักครั้ง นายเบนนี่ ไถ เล็งเห็นว่านี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถต่อรองกับเงินแผ่นดินใหญ่ได้ โดยนายเบนนี่ ไถและกลุ่ม OCLP จะทำการยึดครองเซ็นทรัลของฮ่องกงซึ่งเป็นย่านพาณิชย์และมึรณาการที่สำคัญหลายแห่ง ถ้าสามารถเข้ายึดครองได้หลายคนมีความเชื่อว่าจะเรียกร้องสิทธิจากรัฐบาลและรัฐบาลกลางที่เงินแผ่นดินใหญ่ได้จริง จากการรณรงค์ดังกล่าวดังกล่าวจึงมีผู้คนที่ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก

ไม่กี่เดือนต่อมาได้มีการทำประชามติแบบไม่ผูกมัด เพื่อวัดการสนับสนุนจากมวลชนและจะจัดทำแผนเพื่อเสนอทางรัฐบาลกลางของเงินแผ่นดินใหญ่ต่อไป โดยประชามติดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานสารสนเทศแห่งรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่สมุดปกขาว ซึ่งมีความยาว 23,000 ตัวอักษรจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรัฐบาล ซึ่งมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบบ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาลกลางหลังจากที่ฮ่องกงกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีน โดยเนื้อหาโดยสรุปคือ รัฐบาลกลางที่เงินแผ่นดินใหญ่จะมีอำนาจในการปกครองเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทั้งหมดและมีอำนาจโดย

สมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว แต่เนื่อหาดังกล่าวถือว่าการละเมิดหลักการหนึ่งประเทศสองระบบที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้เคยให้สัญญาไว้กับฮ่องกง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนชาวฮ่องกงรู้สึกกังวลต่อสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาผู้บริหารเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงจะมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมมาจากคณะกรรมการเลือกตั้งจำนวน 1,200 คน โดยที่กรรมการที่ถูกตั้งมาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งแบบดังกล่าวคือการให้อำนาจรัฐบาลกลางที่จีนแผ่นดินใหญ่สามารถเลือกผู้แทนฮ่องกงที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนแผ่นดินขึ้นมาให้อำนาจได้ ทำให้ประชาชนชาวฮ่องกงรู้สึกว่าตนถูกริดรอนสิทธิในการเลือกผู้นำของตนและผู้นำก็ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง (ปาจรีชัย บุญชิต, 2561 : 23)

ดังนั้นกลุ่ม OCLP ของนายเบนนี่ ไถ จึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลของฮ่องกงมีสิทธิในการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งผู้บริหารเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นจำนวน 5 คนและประชาชนจะมีสิทธิการเลือกตั้งผู้แทนของตนเองอย่างเสรี โดยเสนอแนวทางการลงประชามติในวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.2014 เพื่อให้ประชาชนได้ลงประชามติโดยไม่ผ่านคณะกรรมการเลือกตั้ง และจะนำผลประชามตินี้ในการเสนอกับรัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไป



ภาพที่ 5 การลงประชามติในฮ่องกง ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 800,000 คน

ที่มา <https://138054.activeboard.com/t57908705/topic-57908705/>

โดย 10 วันก่อนการลงประชามติ ทางรัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่ได้เผยแพร่สมุดปกขาวออกมา แต่การลงประชามติก็ยังดำเนินต่อไป ในอีกด้านหนึ่งโจชัว หว่องและกลุ่ม Scholarism ก็ได้รับแรงค์ แจกใบปลิวทำโปสเตอร์และโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจของประชาชนชาวฮ่องกง คล้ายกับการเลือกตั้งจริงในระบอบประชาธิปไตยแม้จะเป็นแค่การลงประชามติเพียงเท่านั้น ในตอนแรกกลุ่ม OCLP และกลุ่ม Scholarism รวมถึงนายโจชัว หว่องคาดเดากันว่าจะมีประชาชนมาลงประชามติไม่เกิน 300,000 คน

แต่ในวันจริงกลับมีประชาชนมาร่วมลงประชามติกว่า 800,000 คน ถึงแม้ว่าทำยที่สุดแล้วประชามติดังกล่าว จะถูกกล่าวหาว่าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนุญไม่มีผลในแง่ของกฎหมาย และทางรัฐบาลมองเพียงแค่ว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านั้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจกับคำกล่าวดังกล่าวจากฝั่งรัฐบาล แต่ในอีกแง่หนึ่งกลุ่มคนที่ริเริ่มการจัดทำประชามตินี้ก็เล็งเห็นแล้วว่าประชาชนให้ความสนใจมาก

ในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.2014 มีการประชุมของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลจีนได้ลงคะแนนเสียง เกี่ยวกับการเลือกผู้แทนของฮ่องกงหรือเรียกอีกอย่างว่าสภานิติบัญญัติแห่งฮ่องกง คำตัดสินที่ออกมาคือ ประชาชนสามารถเลือกตั้งผู้แทนของตนได้แต่ผู้ลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งเหล่านั้นต้องมาจากการเลือกของ รัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งทำให้ความไม่พอใจของประชาชนเพิ่มมากขึ้นและมีการมาชุมนุมกัน โดย นายเบนนี่ ไถ ได้พูดว่าการตัดสินใจของรัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่วันนี้ ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่ ยุติธรรม นอกจากนั้นกลุ่ม Scholarism ที่นำโดยโจชัว หว่องได้ขึ้นปราศรัยและได้ประกาศว่า เวลาแห่งการ ประนีประนอมนั้นจบแล้วและมีท่าทีที่พร้อมจะจัดการชุมนุมครั้งใหญ่

ในตอนแรกกลุ่ม OCLP ได้เลือกวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2014 ซึ่งตรงกับวันชาติของจีนเป็นวันแรกที่จะ เริ่มเข้ายึดพื้นที่เซ็นทรัลในฮ่องกง โดยมีกลุ่มแกนนำเป็นกลุ่ม Occupy Central with Love And Peace (OCLP) กลุ่ม Hong Kong Federation of Students (HKFS) และกลุ่ม Scholarism ของโจชัว หว่อง โดย ทางกลุ่ม Scholarism เสนอเป็นคนช่วยจัดตั้งมีอบนักศึกษา ทำให้มีนักศึกษาหลายพันคนจากหลากหลาย สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยกว่า 20 แห่งออกมาเพื่อชุมนุมเรียกร้อง นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก ได้หยุด เรียนเพื่อทำอารยะขัดขืนและหลายคนมีท่าทีที่จะสละการเรียนเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ ในช่วง 4 วัน แรกมีการจัดการชุมนุมทุกวันเพื่อสร้างพลังในการเข้ายึดพื้นที่เซ็นทรัลหรือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฮ่องกง แรงแปลกดันจึงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ



ภาพที่ 6 โจชัว หว่องตอนถูกรุมจับในบริเวณซีวิค แสควร์

ที่มา <https://www.gospelherald.com/articles/53352/20141126/hong-kong-police-arrest-christian-student-protest-leader-joshua-wong.htm>

จนถึงในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ.2014 วันนั้นมีคนมาเข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก ทำให้เหล่าแกนนำเริ่มคิดว่าจำนวนคนเท่านี้สามารถกดดันทางรัฐเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง จนมาถึงการชุมนุมในรอบค่ำ กลุ่มแกนนำจึงจัดการประชุมลับเพื่อปรึกษาถึงสิ่งที่เป็นไปได้และผลที่อาจตามมาจากการประกาศยกระดับ หลังจากกลุ่ม Scholarism ประกาศยกระดับบนเวที ชาวที่เสนอออกไปจึงกลายเป็นว่าโจชัว หว่องอยู่ในฐานะแกนนำของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ พวกเขาคิดไปถึงการเข้ายึดซีวิก สแควร์ ซึ่งเป็นในเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาสามารถจะทำได้ ตอนสามทุ่มครึ่งโจชัว หว่องจึงขึ้นเวทีและเริ่มการปราศรัยว่า วันนี้มีผู้คนมามากเกินกว่าที่เขาคิดและประกาศว่าพวกเขาพร้อมที่จะเข้าบุกยึดซีวิก สแควร์ โจชัว หว่องเป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่พยายามจะปีนรั้วเข้าไป แต่เมื่อลงไปก็พื้นตำรวจเกินสิบคนเข้ามาจับเขา จนในวันนั้นโจชัว หว่อง นาธาน ลอว์และอิวาน แลม เป็นกลุ่มที่ถูกจับกุมในวันนั้น ตำรวจจกักตัวนาธานและอิวานคนละ 4 ชั่วโมงและกักตัวโจชัว หว่องเป็นเวลา 46 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว ในขณะที่เดียวกันประชาชนก็จัดการชุมนุมประท้วงเพื่อให้ปล่อยตัวประชาชนที่โดนจับ ต่อมานายเบนนิ ไกลได้ประกาศสำคัญ คือพวกเขาจะเริ่มเข้ายึดย่านเซ็นทรัลก่อนกำหนดและการเข้ายึดจะเริ่มในวันนี้ทันที ทำให้เยาวชนและกลุ่ม Scholarism ที่นำโดยโจชัว หว่องได้เข้ายึดเซ็นทรัลในทันที



ภาพที่ 7 ชาวฮ่องกงใช้ร่มเพื่อป้องกันตัวจากตำรวจ ต่อมาร่มกลายเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุม
ที่มา <https://www.politico.com/magazine/story/2014/10/will-china-crush-hong-kongs-umbrella-revolution-111533/>

หลังจากประกาศเริ่มการเข้ายึดย่านเซ็นทรัลอย่างเป็นทางการ ประชาชนจำนวนมากเริ่มเข้ายึดทางหลวง แต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธได้เริ่มกระชกพื้นที่ หลังจากนั้นตำรวจเริ่มใช้แก๊สน้ำตาในการยิงใส่ฝูงชน ความตึงเครียดเริ่มเพิ่มขึ้น ต่อมานายเหลียง ชุน อิงและรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่า การทำเข้ายึดย่านเซ็นทรัลนั้นผิดกฎหมาย และทางฝั่งรัฐจะรับมือสถานการณ์ดังกล่าวตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามบริเวณทางหลวงก็ยังมีปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และฝั่งผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ใช้สเปรย์พริกไทยและแก๊สน้ำตาในการ

ด้านฝั่งผู้ชุมนุม โดยทางรัฐเชื่อว่าการใช้แก๊สน้ำตาและการชูเรื่องกฎหมายจะทำให้ประชาชนกลัวและสลายตัวไปในที่สุด แต่รัฐนั้นคิดผิด เนื่องจากยิ่งใช้กำลังมากเท่าไรจำนวนประชาชนที่ออกมาชุมนุมก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และเนื่องจากอากาศที่ร้อนระอุสลับกับฝนที่ตกอย่างคาดเดาไม่ได้ในฮ่องกง ทำให้ผู้ชุมนุมจำนวนมากพร้อมติดตัวไปเข้าร่วมการชุมนุมด้วย แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ถูกนำมากันฝนกันแดดแบบที่คาดไว้แต่กลับต้องนำมากันแก๊สน้ำตาและใช้ป้องกันตัวจากอาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้ท้ายที่สุดแล้วการชุมนุมนี้จึงเรียกกันว่า ขบวนการร่ม (Umbrella Movement) การเข้ายึดย่านเซ็นทรัลเริ่มจากตรงเซ็นทรัลและกระจายไปทั่วทั้งเมือง มีการปักหลักเพิงพักทั่วทั้งฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นที่เซ็นทรัล แอดมิรัลตี คอสเวย์ เบย์และมงก๊ก



ภาพที่ 8 โจชัว หว่องขึ้นปกของนิตยสารTIME และถูกขนานนามว่า The Face of The Protest
ที่มา <https://medium.com/@kellyip/the-fall-of-joshua-wong-db1ea59290b0>

ขบวนการร่มนอกจากมีร่มเป็นสัญลักษณ์แล้ว อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญไม่แพ้กันคือโจชัว หว่อง ซึ่งถูกขนานนามว่า เดอะเฟซออฟเดอะโปรเทสต์ (The Face of The Protest) เนื่องจากโจชัว หว่อง ถือเป็นผู้นำในการเข้ายึดย่านเซ็นทรัลและอายุยังน้อยเมื่อเทียบกับแกนนำในการเรียกร้องทางการเมืองทั่วโลก และเป็นปกติที่เมื่อยกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์มักง่ายกว่าการยกกลุ่มคนขึ้นมา ทำให้โจชัว หว่องซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองบ่อยครั้งและสามารถนำผู้คนจำนวนมากได้ จึงถูกยกขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมในที่สุด จากการถูกยกเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมทำให้โจชัว หว่องมีชื่อเสียงมากขึ้น แต่เขาก็ใช้ชื่อเสียงของเขาไปเพื่อส่องแสงเข้าการชุมนุมทั้งหมด เพื่อให้การชุมนุมของพวกเขาได้พื้นที่สื่อและบอกชื่อเรียกร้องให้กระจายผ่านสื่อต่างประเทศไปสู่ประชาชนภายนอกฮ่องกงได้อีกด้วย ทำให้นอกจากที่โจชัว หว่องจะเป็นเฟซออฟเดอะโปรเทสต์แล้วเขายังเป็นกระบอกเสียงของขบวนการร่มอีกด้วย

ในการชุมนุมขบวนการร่วมในครั้งนี้มีกลุ่มที่เป็นแกนนำจำนวนมาก เช่น กลุ่ม Occupy Central with Love and Peace ที่นำโดยนายเบนนี่ ไถ ที่มีส่วนสำคัญในการคิดการชุมนุมในครั้ง นี้ โดยพวกเขาเลือกยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี กลุ่ม Scholarism ที่นำโดยโจชัว หว่องที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการชุมนุมในครั้ง นี้ รวมทั้งกลุ่ม Civic Passion ที่มีแนวคิดแบบขวาจัด เป็นต้น ซึ่งโจชัว หว่อง ซึ่งถือเป็นโฉมหน้าของขบวนการร่วมและถือเป็นหัวเรือใหญ่ในการนำการชุมนุมในครั้ง นี้ ใช้วิธีประนีประนอมกับทุกฝ่ายและเปิดรับกับทุกแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการชุมนุมในครั้ง นี้ โจชัว หว่องเชื่อว่าผู้คนทุกคนที่มาเข้าร่วมชุมนุมนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุม แม้แนวทางจะแตกต่างกันแต่พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดึงผู้คนเข้ามาร่วมการชุมนุมในครั้ง นี้ โจชัว หว่องเคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าการชุมนุมของขบวนการร่วมในครั้ง นี้ถูกจัดขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนแค่กลุ่มเดียวก็คงเป็นไปได้ที่จะยืนระยะได้ขนาดนี้ เราต้องร่วมมือกันแม้จะมีแนวคิดที่ต่างกันก็ตาม” (Wong, Joshua ,2015)

การชุมนุมของขบวนการร่วมไม่ใช่การเคลื่อนไหวแต่คือการนิ่งเฉย ผู้คนจำนวนมากออกมาตั้งเพิงพักอาศัยเพื่อค้างคืนตามถนนหลวงสายต่าง ๆ แต่จากการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงที่ผ่านมามาทำให้เจ้าหน้าที่ รัฐบาลฮ่องกงรวมถึงรัฐบาลกลางที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้เรียนรู้ว่าการปราบปรามที่รุนแรงไม่ได้ช่วยให้ประชาชนกลัวและยอมถอยหรือสลายการชุมนุม แต่กลับเป็นการเพิ่มเชื้อไฟให้ประชาชนยกระดับการชุมนุม และยังมีผู้ชุมนุมออกมา ทำให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดคือไม่มีการปราบปรามที่รุนแรง แต่เป็นการทิ้งผู้ชุมนุมไว้เฉย ๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเลย

หลังจากการชุมนุมผ่านไปหนึ่งเดือน ประชาชนและแกนนำบางส่วนเริ่มอ่อนล้าและเหนื่อยกับการชุมนุม แต่โจชัว หว่องซึ่งเป็นแกนนำคนสำคัญกลับมีพลังในการสู้ต่ออย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ในทางหนึ่งการเป็นแกนนำของการชุมนุมเป็นเรื่องดี แต่ในอีกทางหนึ่งการที่โจชัว หว่องเป็นแกนนำและต้องนำผู้คนจำนวนมากในอายุเท่านี้ก็เหมือนการละทิ้งวัยเด็ก ซึ่งในความจริงแล้วมีหลายครั้งที่โจชัว หว่องเหนื่อยและต้องการจะหยุดเช่นกัน แต่เมื่อเขาเป็นแกนนำและมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการชุมนุมในครั้ง นี้ เขาจึงเชื่อว่าเขาไม่สามารถหยุดได้และต้องไปต่อ

หลังจากการชุมนุมที่ยืดเยื้อกว่า 2 เดือน ผู้ชุมนุมเริ่มมีอาการเหนื่อยล้า และกลุ่มนายทุนที่ค้าขายบริเวณย่านเซ็นทรัลเริ่มมีอาการต่อต้านและองค์การบริการค้าปลีกท้องถิ่นบอกว่ายอดขายร้านค้าลดลงกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนบางส่วนในประเทศเริ่มไม่พอใจและต้องการให้การชุมนุมจบลงโดยเร็ว ทำให้ฝั่งรัฐบาลได้โอกาสในการเห็นว่าสามารถสลายการชุมนุมได้



ภาพที่ 9 โจชัว หว่องถูกจับกุมในย่านมงก๊ก

ที่มา <https://kongtsunggan.medium.com/the-clearance-of-the-mong-kok-occupation-on-25-and-26-november-2014-hong-kong-umbrella-movement-1fbf9592b42a>

วันที่ 61 ของการชุมนุม ทางกรมประกาศในย่านมงก๊กว่าให้เลิกการชุมนุมและออกจากพื้นที่ทันทีตามคำสั่งของศาล ขณะนั้นโจชัว หว่องอยู่ที่มงก๊กและพยายามจะขัดขวางเจ้าหน้าที่ไม่ให้เอารั้วกันออก ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมโจชัว หว่องและผู้ชุมนุมกว่า 150 คน ในขณะเดียวกันนายเบนนี่ ไถพยายามยุติความรุนแรงและโนมน้าวให้ผู้ชุมนุมกลับบ้าน เนื่องจากห่วงความปลอดภัยของผู้ชุมนุม เขาประกาศยอมแพ้และมอบตัวกับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเยาวชนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวและตัดสินใจที่จะชุมนุมต่อ



ภาพที่ 10 โจชัว หว่องอดอาหารประท้วง

ที่มา <https://www.asiaone.com/asia/hong-kong-student-leader-joshua-wong-calls-hunger-strike>

แกนนำเยาวชนและโจชัว หว่องในวัย 18 ปีอดอาหารประท้วง หลังจากนั้นนายเหลียง ชุน อิงออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการกบฏไม่ใช่วิธีในการบรรลุซึ่งการเลือกตั้งที่ทั่วถึง การกบฏทุกรูปแบบนั้นไร้ประโยชน์ 5 วันหลังจากการประท้วงอดอาหาร โจชัว หว่องก็เลิกการอดอาหาร เพราะหิวสิ่งที่เขาต้องหยุดการอดอาหารทันทีเนื่องจากสุขภาพของเขาแยลงอย่างมาก ทำให้ขบวนการล่มสลายลงในวันที่ 79 ของการชุมนุม

หลายคนรู้สึกผิดหวังจากการชุมนุมในครั้งนี้ เพราะไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปเป็นร่างจากทางรัฐบาลฮ่องกง รวมถึงรัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้ นายสี จิ้น ผิงยังออกมาชื่นชมนายเหลียง ชุน อิงจากการรับมือกลุ่มผู้ประท้วงอีกด้วย ในความคิดของผู้มาร่วมชุมนุมจำนวนมาก มองการชุมนุมในครั้งนี้ว่าเป็นความล้มเหลวและยอมแพ้ แต่โจชัว หว่องนั้นไม่รู้สึกยอมแพ้แต่ก็ผิดหวังกับการชุมนุมครั้งนี้ ที่ไม่มีผลอะไรต่อพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเลย หลังจากการชุมนุมของขบวนการร่มสิ้นสุดลง โจชัว หว่องคิดว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ขนาดนี้อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก แม้ว่าผลของการชุมนุมของขบวนการร่มค่อนข้างน่าผิดหวังแต่โจชัว หว่องก็ยังบอกว่าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้มีเขาเป็นฮีโร่แต่ผู้ที่มาชุมนุมทุกคนต่างหากที่เป็นฮีโร่ (ประชาธิปไตยคนรุ่นใหม่และการศึกษา: โจชัว หว่อง กับ “ปฏิวัติร่ม” ฮ่องกง, 2014)

ผู้ชุมนุมหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการชุมนุมของขบวนการร่มที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะผู้นำการเคลื่อนไหวมีแนวคิดที่ตรงข้ามกันมากเกินไป โดยกลุ่ม OCLP ค่อนข้างยึดสันติวิธีและกล่าวว่าการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยความรักและสันติวิธีเท่านั้น แต่มีผู้ชุมนุมบางส่วนที่เริ่มใช้ความรุนแรงเพื่อตอบโต้เมื่อถูกกระทำความรุนแรงจากรัฐบ้าง ทำให้ประชาชนคนนอกการชุมนุมรู้สึกไม่พอใจและเป็นเหตุให้ทางรัฐมีข้ออ้างในการสลายการชุมนุมในที่สุด ส่วนโจชัว หว่องเป็นแกนนำที่ประนีประนอมเป็นอย่างมาก หลังจากการชุมนุมของขบวนการร่มโจชัว หว่องหายไปสักพักก่อนจะกลับมาเพื่อเข้าสู่เส้นทางการเมืองแบบเต็มตัว (En Liang Khong, 2015)

เข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัว

การยุบกลุ่ม Scholarism และตั้งพรรคเดโมซิสโต

ในช่วง ค.ศ.2015 มีประชาชนจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และร้านหนังสือที่ขายหนังสือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองกังวลว่าทางการเงินอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการลักพาตัวคนกลุ่มนี้ หลังจากสี จิ้นผิงเข้ามาเป็นผู้นำ เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกของประชาชนชาวฮ่องกงลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างมาก

ในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.2016 กลุ่ม Scholarism ได้ออกมาแถลงการณ์สำคัญ นั่นคือการปิดตัวของกลุ่ม Scholarism โดยในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ทางสมาชิกของกลุ่มได้พูดคุยกันถึงอนาคตของกลุ่ม Scholarism และได้ผลสรุปว่าพวกเขาจะปิดตัวกลุ่ม Scholarism และเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้น ด้วยการตั้งพรรคการเมืองใหม่และวางแผนจะลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งสภานิติบัญญัติและให้เสียงของประชาชนชาวฮ่องกงเข้าสู่สภาและสามารถเลือกอนาคตของฮ่องกงได้อย่างแท้จริง โจชัว หว่องเคยให้สัมภาษณ์กับช่อง BBC ว่า “การเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนนั้นไม่เพียงพอถ้าพวกเราต้องการจะสู้เพื่อ

อนาคตที่ดีกว่านี้ พวกเราจำเป็นต้องเข้าไปในระบบ เพื่อตั้งพรรคการเมืองและกำหนดการเมืองในฮ่องกงเอง เพื่อเป็นการตัดสินใจที่มาจากชาวฮ่องกงโดยแท้จริง” (Wong, Joshua, 2016)



ภาพที่ 11 แอกเนส โจว โจชัว หว่อง อีวาน แลมและสมาชิกกลุ่มScholarism แกลงข่าวบุกลุ่มScholarism ที่มา <https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/joshua-wong-dissolves-hong-kong-scholarism-group-1.2581800>

ในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.2016 โจชัว หว่อง นาธาน ลอร์ แอกเนส โจว ถึงและอีวาน แลม ได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคเดโมซิสโต (Demosistō) ขึ้นเพื่อลงสมัครเลือกตั้งในสภาเลือกตั้งนิติบัญญัติฮ่องกง ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ตำแหน่งที่ถูกจัดให้เลือกตั้ง พวกเขาเริ่มเห็นว่าการลงถนนเพื่อประท้วงนั้นไม่เพียงพอ พวกเขาเข้าใจว่าการที่การประท้วงของพวกเขาจะชนะอย่างแท้จริงได้พวกเขาต้องหยุดรัฐบาลให้ได้และการจะหยุดรัฐบาลให้ได้คือการที่พวกเขาจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสภานิติบัญญัติของฮ่องกง พรรคเดโมซิสโตมีแนวทางแบบเดียวกับกลุ่ม Scholarism คือมีการปราศรัยและกระจายความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในวงกว้าง พวกเขามักจะไปปราศรัยในเขตเมืองเพื่อระดมทุนให้พรรคและหาเสียงในการเลือกตั้ง

โดยสนามแรกที่เดโมซิสโตลงสมัครเลือกตั้งคือการเลือกตั้งคณะนิติบัญญัติของฮ่องกงใน ค.ศ.2016 เนื่องจากมีเกณฑ์ว่าผู้ที่มีสิทธิ์สมัครต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป ทำให้โจชัว หว่องที่มีอายุเพียง 19 ปีไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ ทำให้ต้องส่งตัวแทนเป็นนายนาธาน ลอร์ ซึ่งในขณะนั้นอายุได้ 23 ปีลงสมัครแทน หลังจากการเลือกตั้ง นายนาธาน ลอร์และพรรคเดโมซิสโตประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้นายนาธาน ลอร์เป็นคณะนิติบัญญัติของฮ่องกงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกง



ภาพที่ 12 นาราน ลอร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะนิติบัญญัติของฮ่องกงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกง
ที่มา <https://time.com/4478978/hong-kong-legislative-council-election-legco/>

อย่างไรก็ตามโจชัว หว่องไม่สามารถลงสมัครได้ เนื่องจากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ แต่ตัวเขาเองและเพื่อนร่วมพรรคได้พยายามผลักดันประเด็นทางสังคมต่าง ๆ แม้ว่าโจชัว หว่องจะได้รับความคิดและความเชื่อส่วนใหญ่มากจากพ่อของเขาซึ่งมีแนวคิดอนุรักษนิยม แต่เขาก็มีความเป็นเสรีนิยมและถือเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางเพศเป็นอย่างมาก เพราะเหตุนี้ทำให้เขามีแนวคิดที่ขัดแย้งกับพ่อในบางครั้ง เช่น ย้อนกลับไปตอนที่โจชัว หว่องอายุได้ 20 ปี เขาได้ตีตัวออกห่างกับพ่อไปบ้าง เนื่องจากพ่อของเขาเป็นชาวคริสต์ศาสนาที่เคร่งครัดในศาสนาอย่างมาก และมองว่าการรักเพศเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งที่โจชัว หว่องนั้นสนับสนุนกลุ่มรักเพศเดียวกันหรือกลุ่ม LGBTQ+ เป็นอย่างมาก



ภาพที่ 13 rainbow lions ที่ถูกจัดแสดงหน้าธนาคาร HSBC เพื่อสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+
ที่มา <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38221400>

ในเหตุการณ์ครั้งนั้นสืบเนื่องมาจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชันหรือธนาคาร HSBC ได้ผลักดันสิทธิและเสรีภาพของกลุ่ม LGBTQ+ ผ่านการรณรงค์ Celebrate Pride, Celebrate Unity โดยปกติแล้วหน้าธนาคารของ HSBC จะมีสิงโตสีทอง 2 ตัว ที่เรียกกันว่า Stephen และ Stitt ตั้งไว้ที่สำนักงาน

ใหญ่กลางเมือง เพื่อแสดงออกว่าสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ ทางธนาคารจึงมีนโยบายให้ระบายสีสิงโตคู่นี้เป็นสีรุ้ง และเรียกกันว่า rainbow lions เป็นการชั่วคราว ที่ตกแต่งโดยคุณไมเคิล แลมและจะจัดแสดงจนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม ค.ศ.2016 เพียงเท่านั้น โดยโฆษกของทางธนาคาร HSBC ได้ออกมากล่าวว่า สิงโตคู่นี้จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของลูกค้าหลายล้านคนของพวกเราในฮ่องกง และในทางกลับกันการมองมุมมองที่หลากหลายและเปิดกว้างขึ้นเช่นนี้จะทำให้เราสามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและพัฒนาบริษัทของเราให้ดีขึ้นได้ แน่นอนว่าต้องมีคนซึ่งชอบและเห็นด้วยแต่ทางตรงข้ามก็มีคนที่ไม่เห็นด้วย เช่น กลุ่มอนุรักษ์นิยมและเคร่งศาสนา ซึ่งพ่อของโจชัว หว่อง คือ นายโรเจอร์ หว่อง เป็นผู้นำที่จัดกลุ่มต่อต้านรูปปั้นดังกล่าว และเรียกรูปปั้นดังกล่าวว่า ‘ความน่ารังเกียจ’ และยังกล่าวอีกว่ารูปปั้นสิงโตสีรุ้งอาจไปทำร้ายความรู้สึกของผู้ที่พบเห็น รวมถึงเหยียบย่ำจิตใจของครอบครัวชาวฮ่องกงจำนวนมากได้ และในคำร้องยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+ นั้นอาจไปลดความแข็งแกร่งและเป็นมลทินแก่สิงโตดั้งเดิมได้ นอกจากนี้จะส่งคำร้องไปที่ธนาคารแล้ว เขายังจัดแคมเปญออนไลน์เพื่อรวบรวมผู้ลงนามประมาณ 1,800 ลายเซ็นเพื่อให้ทางธนาคารลบสีบนรูปปั้นสิงโตออก ถอดถอนนโยบายการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าและพนักงานที่รักเพศเดียวกัน รวมถึงระงับการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ อย่างเปิดเผยเช่นนี้ แต่อย่างไรก็ตามทางด้าน โจชัว หว่องและพรรคเดโมซิสโตที่เขาสังกัดอยู่ยังคงเคยลงในเว็บไซต์ของทางพรรคเพื่อเรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ ในสภาพแรงงานและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับบุคคลข้ามเพศ นอกจากนี้พรรคยังได้ผลักดันให้สภานิติบัญญัติฮ่องกงออกกฎหมายที่เรียกว่า กฎหมายการเลือกปฏิบัติต่อธรรมเนียมทางเพศหรือ Sexual Orientation Discrimination Ordinance (SODO) แต่อย่างไรก็ตามนายโรเจอร์ หว่องไม่สนับสนุนและต่อต้านการตรากฎหมายและข้อเรียกร้องเหล่านี้ รวมถึงกฎหมายการสมรสระหว่างเพศเดียวกันที่ลูกของเขาและพรรคเป็นผู้สนับสนุน (Solomon, Feliz, 2016)

ถูกตัดสินจำคุก

ใน ค.ศ.2017 นายนาธาน ลอร์ถูกตัดสินโทษจากการเป็นคณะนิติบัญญัติฮ่องกง ในข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทของสมาชิกสภานิติบัญญัติ นอกจากนี้ โจชัว หว่อง แอกเนส โจวและนาธาน ลอร์ถูกตัดสินจำคุก 6-8 เดือนในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.2017 โดยโจชัว หว่องและนาธาน ลอร์ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาจัดการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแอกเนส โจวในข้อหายุยงประชาชนให้ชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในบริเวณซีวิค สแควร์และในเหตุการณ์ขบวนการรณรงค์ แต่ นายโจชัว หว่องถูกลงโทษให้ทำงานรับใช้สังคมแทนการจำคุก แต่รัฐมนตรียุติธรรม ริมสกี ยูน ได้ใช้อำนาจคัดค้านคำสั่งของผู้พิพากษาและเริ่มดำเนินคดีกับทั้ง 3 คน

อีกครั้งเนื่องจากเขากล่าวอ้างว่าโทษที่กลุ่มแกนนำได้รับนั้นเบาเกินไปจึงทำให้ถูกตัดสินจำคุกในที่สุด การลงโทษจำคุกในครั้งนี้ส่งผลให้โจเซฟ หว่อง แอกเนส โจและนาธาน ลอว์ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.2017 ผู้พิพากษา เจฟฟรีย์ หม่า ซึ่งเป็นหัวหน้าศาลสูงอนุมัติให้โจเซฟ หว่อง และนาธาน ลอว์สามารถประกันตัวได้ด้วยเงินคนละ 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยให้เหตุผลว่าทั้งสองคนไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนี แต่ทางด้านแอกเนส โจยังคงถูกคุมขังต่อไปเนื่องจากไม่ได้ขอประกันตัว (Siu, Jasmine, 2017)

ต่อมาในวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2017 โจเซฟ หว่องและนายอีวาน แลม ได้ยื่นการพิจารณาคดีเกี่ยวกับกฎหมายห้ามผู้ใดก็ตามที่เคยถูกจำคุกเกิน 3 เดือนจะไม่สามารถลงสมัครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งโจเซฟ หว่องได้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 6 เดือนจากข้อหาจัดการชุมนุมของขบวนการร่มซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายใน ค.ศ.2014 และนายอีวาน แลมซึ่งถูกจำคุกเป็นเวลา 13 เดือน ในข้อหาจัดการชุมนุมต่อต้านแผนการพัฒนาดินแดนใหม่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในขณะนั้นอีวาน แลมก็ยังคงตัดสินจำคุกอยู่ในขณะที่โจเซฟ หว่องถูกปล่อยตัวเพื่อรอการอุทธรณ์ โดยทางศาลได้ยกมาตรา 39 ภายใต้กฎหมายสภานิติบัญญัติที่ว่าไว้ว่า ‘บุคคลที่ขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปีคือบุคคลที่ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป’ ส่วนทางด้านนายโจเซฟ หว่องได้ยกมาตรา 26 ที่ว่าไว้ว่า ‘ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แบบถาวรในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและมีสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตั้งตามกฎหมาย’ และได้กล่าวอีกว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและละเมิดมาตรา 26 แต่อย่างไรก็ตามทางศาลมีมติตัดสินดั้งเดิมคือผู้ที่ถูกตัดสินจำคุกเกิน 3 เดือนขึ้นไปจะไม่สามารถลงเลือกตั้งได้เป็นเวลา 5 ปี (Cheung, Karen, 2017)

ในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.2018 โจเซฟ หว่องถูกตัดสินจำคุกอีกครั้งในข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่ให้สลายการชุมนุมในย่านมงก๊กในช่วงขบวนการร่มใน ค.ศ.2014 โดยนายโจเซฟ หว่องถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 3 เดือน และได้รับการปล่อยตัวอีกครั้งเพื่อรอการอุทธรณ์ (Ceung, Karen, 2018) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 นายมาร์โก รูบรีโอ ประธานวุฒิสมาชิก และนายคริส สมิต ผู้แทนระดับรองของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอชื่อนายโจเซฟ หว่อง นาธาน ลอว์ แอกเนส โจและขบวนการร่มทั้งหมดเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนั้น (Lai, Catherine, 2018)

ใน ค.ศ.2019 เริ่มตั้งแต่คดีฆาตกรรมภรรยาโดยสามีชาวฮ่องกงในประเทศไต้หวันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 โดยทั้งสองประเทศไม่มีกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อกัน ทางการเงินและสภานิติบัญญัติฮ่องกงซึ่งนำโดยนางแคร์รี แลม ได้เสนอให้ร่างกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ขึ้น ทำให้ประชาชนชาวฮ่องกง

ไม่พอใจอย่างมาก และเริ่มมีความคิดที่จะออกมาประท้วงอีกครั้ง ซึ่งโจเซฟ ห่วงถูกจำคุกอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2019 ในขณะที่โจเซฟ ห่วงถูกจำคุกอยู่การประชุมครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งตัว ผู้ร้ายข้ามแดน ในวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2019 มีผู้เข้าร่วมการประท้วงกว่าล้านคนและวันต่อมามีคนเข้าร่วมเพื่อต่อต้านร่างดังกล่าวกว่า 2 ล้านคน โจเซฟ ห่วงถูกปล่อยตัวในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.2019 ซึ่งช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประท้วง โดยโจเซฟ ห่วงได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่ค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และเรียกร้องให้หัวหน้าผู้บริหารฮ่องกงลาออกโดยทันที (Kelly Ho and Tom Grundy, 2020)

โจเซฟ ห่วงกับการประท้วงต่อต้านร่างรัฐบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนฮ่องกง ค.ศ. 2019–2020

ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2019 ผู้ชุมนุมหลายร้อยคนได้บุกเข้ายึดอาคารสถานีดับเพลิงของฮ่องกง แต่ทางด้านโจเซฟ ห่วงได้ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกเข้ายึดในครั้งนี้และหากมีใครสักคนเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง สิ่งนั้นคือสภาพที่ไม่ได้ถูกเลือกมาโดยประชาชนอย่างแท้จริงที่เป็นผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์การบุกยึดสถานีในครั้งนี้ โจเซฟ ห่วงถูกจับกุมอีกครั้งก่อนการประชุมที่เขากำหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ.2019 ในที่สุดทางรัฐบาลฮ่องกงก็ได้ยกเลิกกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปเพื่อลดการต่อต้านจากประชาชน แต่ท้ายที่สุดประชาชนก็ยังชุมนุมต่อเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ฮ่องกงอีกครั้ง

โจเซฟ ห่วงใน ค.ศ.2019 ยังถือว่าเป็นนักศึกษา เขาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปิดของฮ่องกงหรือ Open University of Hong Kong โดยได้เลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาการเมืองศึกษาและรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนนางเกรซ ห่วงผู้ซึ่งเป็นแม่ แต่เนื่องจากการทำกิจกรรมทางการเมืองของเขาและถูกจำคุกบ่อยครั้ง เขาจึงลาพักการศึกษาแต่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ใน ค.ศ.2019

ในช่วง ค.ศ.2019 โจเซฟ ห่วงไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับการชุมนุมหรืออยู่ในฐานะแกนนำเหมือนในครั้งขบวนการร่ม แต่เขาใช้ชื่อเสียงของคนที่ได้รับมาจากการชุมนุมของขบวนการร่มใน ค.ศ.2014 ในการขอความร่วมมือจากภายนอกประเทศควบคู่ไปกับการชุมนุมของประชาชน โดยในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.2019 โจเซฟ ห่วงได้เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเยอรมัน เพื่อขอให้ต่างประเทศช่วงสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่กำลังเติบโตในอดีตอาณานิคมของประเทศอังกฤษ การเข้าพบในครั้งนี้ทำให้รัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่โกรธเป็นอย่างมาก โดยนายฮัว ซุน อิง โฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมากล่าวว่า “เป็นเรื่องที่ผิดอย่างยิ่งสำหรับสื่อและนักการเมืองของประเทศเยอรมันที่พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนของประเทศจีน การกระทำดังกล่าวเป็นการหมิ่นอำนาจ

อธิปไตยของจีนและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจีน กิจการภายในของฮ่องกงก็เป็นเรื่องภายในของจีนเท่านั้น ไม่มีรัฐบาลหรือบุคคลต่างประเทศใดที่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้และทางการจีนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการอนุญาตให้เข้าพบในครั้งนี้” (Wong, Catherine, 2019)

แต่นั้นก็ไม่ทำให้โจ๊ว ห่วงล้มเลิกความตั้งใจที่จะขอความร่วมมือภายนอกประเทศ โจ๊ว ห่วง และนักขับเคลื่อนทางสังคมคนอื่น ๆ ได้เข้าร่วม Congressional-Executive Commission on China (CECC) ในอาคารรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 17 กันยายน ค.ศ.2019 และได้เรียกร้องให้รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกง แต่โฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาตอบได้ว่า “ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจีน” หลังจากนั้นโจ๊ว ห่วงได้เข้าพบกับแนนซี เพโรซี ซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่วอชิงตัน ดี ซี ในวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.2019 โดยสื่อของประเทศจีนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเธอเป็นผู้สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หัวรุนแรงอย่างโจ๊ว ห่วง (Yong, Charissa, 2019)



ภาพที่ 14 โจ๊ว ห่วงเข้าร่วมCECCในอาคารรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา <https://twitter.com/HouseForeign/status/1174388021690544129>

ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนในด้านภายในประเทศ โจ๊ว ห่วงก็มุ่งไปที่การเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองอย่างเต็มตัวมากกว่าการเป็นแกนนำการชุมนุม โดยในวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ.2019 เมื่อโจ๊ว ห่วงอายุถึงเกณฑ์ที่สามารถลงสมัครการเลือกตั้งได้ เขาจึงต้องการใช้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองของฮ่องกงตามมาตรา 26 เพื่อลงสมัครเลือกตั้งสามัญสภาเขตประจำปี ค.ศ.2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แต่เขาก็ถูกตัดสิทธิ์ในการลงเลือกตั้งในข้อกล่าวอ้างจากคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งว่า โจ๊ว ห่วงขาดคุณสมบัติเนื่องจากเขาไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34(1) โดยโฆษกของรัฐบาลฮ่องกงได้ออกมากล่าวว่า โจ๊ว ห่วงมีท่าทีที่จะเปลี่ยนแปลงระบบของฮ่องกงโดยสนับสนุน

วิธีการแบ่งแยกดินแดนซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับนโยบายพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กำหนดไว้ในประเทศฮ่องกง ทำให้โจชัว หว่องถูกตัดสิทธิ์การลงเลือกตั้งไปในที่สุด

ในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2020 การประชุมสภาของจีนลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็น 1 วันก่อนวันครบรอบ 23 ปีที่อังกฤษคืนฮ่องกงให้แก่จีนซึ่งมักจะเกิดการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นประจำทุกปี โดยเป็นกฎหมายที่ลดทอนเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยก็จะทำได้ยากลำบากขึ้น หลังการประกาศใช้ประชาชนฮ่องกงโดยเฉพาะฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยต่างพากันประกาศถอนตัวและลี้ภัยทางการเมืองไปต่างประเทศ เนื่องจากกลัวถูกโทษหรือจับกุม พรรคเดโมซิสโตเป็นอีกหนึ่งพรรคที่มีความเคลื่อนไหวหลังการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว โดยเพจทางการในเฟซบุ๊กของพรรคเดโมซิสโตได้ออกมาประกาศว่าโจชัว หว่อง แอกเนส โจวแนะนาธาน ลอว์ได้ลาออกจากพรรคเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ถูกตราขึ้นนี้ และทางพรรคเคารพการตัดสินใจของทุกคน หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น พรรคเดโมซิสโตได้ออกประกาศอีกครั้งว่าทางพรรคจะยุติกิจกรรมทั้งหมดและประกาศยุบพรรคเดโมซิสโตอย่างเป็นทางการ (HONG KONG FREE PRESS, 2020)

ในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติใน ค.ศ.2020 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 กันยายน ค.ศ.2020 เป็นครั้งแรกที่โจชัว หว่องมีสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งในฐานะนักการเมืองอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด โดยในการเลือกตั้งรอบแรกเขาเป็นผู้ลงสมัครที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดถึง 30,000 คะแนน แต่อย่างไรก็ตามอีก 10 วันต่อมาหรือ 5 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง โจชัว หว่องและฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยอีก 11 คนที่ลงเลือกตั้งสภานิติบัญญัติไม่ผ่านเงื่อนไขการสมัครในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ เพราะ สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของฮ่องกง การเปิดช่องทางให้รัฐบาลต่างชาติเข้าแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกง ต่อด้านการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่และยังแสดงออกถึงความตั้งใจที่พยายามจะใช้อำนาจในการเป็นสมาชิกสภาเพื่อโหวตคัดค้านการเสนอร่างกฎหมายต่างๆของรัฐบาลฮ่องกง เพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลโอนอ่อนตามข้อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มตน (Kelly Ho, Tom Grundy and Jennifer Creery, 2020)

ในวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.2020 โจชัว หว่องถูกจับกุมในข้อหาเข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใน ค.ศ.2019 รวมถึงละเมิดกฎหมายห้ามใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและกฎหมายห้ามใส่หน้ากากอนามัยขณะร่วมการชุมนุมและวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2020 เขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาล โดยใช้เงินประกันตัว 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกงและงดการเดินทาง โดยคดีจะได้รับการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.2020

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 โจชัว หว่อง อีวาน แลมและแอกเนส โจว ได้เดินทางไปที่ศาลแขวง เกาลูนตะวันตก เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีโดยถูกตัดสินว่ามีความผิดในการชุมนุมต่อต้านกฎหมายต่อต้านการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนใน ค.ศ.2018 โดยถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนร่วมในการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยุยงปลุกปั่นประชาชนให้เข้าร่วมการชุมนุม เขายอมสารภาพผิดและกล่าวว่าพวกเขาทั้งสามคนเตรียมพร้อมที่จะรับโทษจำคุกในทันที เขาหวังว่าจุดยืนดังกล่าวจะดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกได้ ทั้งสามคนถูกคุมขังทันทีเพื่อเริ่มการพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2020

ในพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2020 โจชัว หว่องถูกตัดสินว่ามีความผิดในการจัดและปลุกระดมการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่มีความผิดในการเข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าว ทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน

ในวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2021 โจชัว หว่องถูกจับกุมที่เรือนจำเซคพิก ฐานละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ใช้ตำรวจกว่า 1,000 นาย ออกปฏิบัติการตรวจค้นอสังหาริมทรัพย์ 72 แห่ง ในเช้าวันที่ 6 มกราคม พร้อมจับนักเคลื่อนไหวและผู้สนับสนุนประชาธิปไตยมากถึง 53 คน ซึ่งเป็นการปราบปรามฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติใน ค.ศ.2020

ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ.2021 โจชัว หว่องได้รับสารภาพเพิ่มเติมในอีก 2 ข้อหาว่ามีส่วนร่วมในการชุมนุมบนเกาะฮ่องกงในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.2019 โดยเข้าร่วมในการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตและสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าร่วมการชุมนุม

และในปัจจุบันโจชัว หว่องยังถูกตัดสินจำคุกและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเซคพิกเป็นเวลา 13 เดือนครึ่ง



ภาพที่ 15 โจชัว หว่องถูกจับกุมและถูกคุมขังอยู่

ที่มา <https://twitter.com/joshuawongcf/status/1347149513258053633>

บทสรุป

โจชัว หว่องเติบโตมาในครอบครัวที่ส่งผลต่อความคิดทางการเมืองของเขา แม้จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างก็ตาม แต่ครอบครัวก็ไม่กีดกันความคิดหรือบังคับให้เขาต้องเห็นตรงกับครอบครัวโดยเฉพาะนายโรเจอร์ หว่อง พ่อของโจชัว หว่อง ซึ่งเป็นผู้เคร่งศาสนาและเห็นต่างในเรื่อง LGBTQ+ คนละชั่วกับลูกชาย ซึ่งต่างคนต่างไม่บังคับให้คนในครอบครัวมาเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อ

โจชัว หว่องเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างแท้จริงใน ค.ศ.2010 โดยเป็นการชุมนุมต่อต้านรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างเมืองกวางโจว เซินเจิ้นของจีนและเกาะฮ่องกง ซึ่งโจชัว หว่องและผู้ชุมนุมได้ออกมาต่อต้านเนื่องจากรู้สึกว่ามีท่าทีไม่เคารพหนึ่งประเทศ สองระบบที่จีนและฮ่องกงเคยให้ข้อตกลงกัน

โจชัว หว่องมีความสำคัญกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งและทำให้เขาเป็นที่รู้จักในฮ่องกง คือเหตุการณ์ต่อต้านหลักสูตรรักชาติหรือ moral and national education เพื่อบังคับให้นักเรียนในฮ่องกง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องศึกษาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อต่อต้านหลักสูตรดังกล่าว โจชัว หว่องและกลุ่มเพื่อนได้ก่อตั้งกลุ่ม Scholarism ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อกระจายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่พวกเขาต้องการให้รัฐบาลฮ่องกงยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยใช้วิธีการง่าย ๆ เช่น การเขียนป้ายประท้วง การเดินปราศรัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ในฮ่องกง รวมถึงแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรรักชาติ โดยก้าวที่สำคัญคือการร่วมกิจกรรมเพื่อเข้าพบนายเหลียง ชุน อิงเพื่อขอให้พิจารณายกเลิกหลักสูตรดังกล่าว แต่นายเหลียง ชุน อิงก็ไม่นำสิ่งที่โจชัว หว่องซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม Scholarism เรียกร้อง ทำให้ต่อมากลุ่ม Scholarism ซึ่งนำโดยโจชัว หว่อง ได้เข้ายึดตึกสุสานนอกทำเนียบรัฐบาลหรือที่เรียกกันว่าซีวิก สแควร์เพื่อเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลฮ่องกงยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว เวลานั้นผ่านไปคนเข้าร่วมการชุมนุมมากขึ้น จนในที่สุดประชาชนกว่า 120,000 คนได้มารวมตัวกันบริเวณซีวิก สแควร์เพื่อร่วมกันเรียกร้องให้ถอดถอนหลักสูตรรักชาติ จนทางสภานิติบัญญัติฮ่องกงทนแรงกดดันไม่ไหวและการบรรจุหลักสูตรดังกล่าวไปในที่สุด

หลังจากที่กลุ่ม Scholarism ได้รับชัยชนะและร่วมกันเรียกร้องจนสภานิติบัญญัติฮ่องกงต้องถอดถอนหลักสูตรดังกล่าว ทำให้กลุ่ม Scholarism และกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มของฮ่องกงเริ่มมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่า นั่นคือการเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงให้แก่ฮ่องกง เนื่องจากแม้ว่าในประเทศสองระบบจะยอมให้ฮ่องกงสามารถปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งต่างจากประเทศจีนที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการได้ แต่ฮ่องกงก็ไม่เคยได้เลือกตำแหน่งหัวหน้าสภานิติบัญญัติด้วยตนเองเลย และมีหลายฝ่ายที่มองว่าฮ่องกงอาจจะมีโอกาสชนะพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนได้ ซึ่งในขณะนั้นนาย ลี จิ้น ผิงได้เข้ารับตำแหน่งเป็น

ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศจีน ซึ่งมีนโยบายเปลี่ยนไปจากประธานาธิบดีคนเก่า หนึ่งในนโยบายที่สร้างความกังวลให้แก่ฮ่องกง คือการที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มมีท่าทีรุกรานฮ่องกงทั้งในแง่อธิปไตยและพื้นที่ เพื่อให้ฮ่องกงกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนให้เร็วขึ้น ซึ่งขัดกับระบบหนึ่งประเทศ สองระบบ

ในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ.2014 มีประชาชนมาร่วมชุมนุมจำนวนมาก และการชุมนุมในครั้งนี้เนื่องจากผู้ชุมนุมได้นำร่มมากันแดดกันฝน เพราะอากาศที่แปรปรวนของฮ่องกง แต่สุดท้ายต้องนำมากันแก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทยจากฝ่ายรัฐ ทำให้ต่อมาถูกขนานนามว่า ขบวนการร่ม โจชัว หว่องมีส่วนกับการชุมนุมครั้งนี้ ในฐานะแกนนำ ในช่วงแรกยังมีการปราบปรามที่รุนแรงจากจีนแผ่นดินใหญ่มากเท่าไร ประชาชนกลับยิ่งออกมารวมตัวกันมากขึ้น ทำให้จีนแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนวิธีการจากการปราบปรามที่รุนแรงเป็นการไม่สนใจการชุมนุมของขบวนการร่ม จนการชุมนุมยืดเยื้อกว่า 2 เดือน จนประชาชนบางส่วนเลิกชุมนุมและกลับบ้าน นอกจากนั้นร้านค้าในย่านที่มีการชุมนุมเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจเนื่องจากยอดขายต้องลดลงเพราะมีการชุมนุมแบบปักหลัก ซึ่งความไม่พอใจดังกล่าวเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาปราบปรามผู้ชุมนุมได้

แม้การชุมนุมแบบปักหลักจะสิ้นสุดไปในที่สุด แต่กลุ่มนักศึกษาซึ่งนำโดยโจชัว หว่องตัดสินใจจัดการชุมนุมต่อ โดยนายโจชัว หว่องในวัย 18 ปีอดอาหารประท้วง แต่เมื่อผ่านไปได้ 5 วันหมอสั่งให้โจชัว หว่องเลิกการอดอาหารประท้วงเนื่องจากสุขภาพของโจชัว หว่อง ทำให้ขบวนการร่มสิ้นสุดอย่างเป็นทางการหลังจากผ่านไป 79 วัน

ในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.2016 โจชัว หว่องและกลุ่มเพื่อนได้ออกประกาศปิดตัวกลุ่ม Scholarism และในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.2016 นายโจชัว หว่อง นายนาธาน ลอว์ นางสาวแอกเนส โจว ถึงและนายอีวาน แลม ได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคเดโมซิสโต เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเป็นทางการ

ใน ค.ศ.2016 นาธาน ลอว์ได้ลงสมัครเป็นคณะนิติบัญญัติฮ่องกงและได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มถลายและถือเป็นคณะนิติบัญญัติที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกง แต่ต่อมาใน ค.ศ.2017 ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นคณะนิติบัญญัติและต่อมา นายโจชัว หว่อง นายนาธาน ลอว์และนางสาวแอกเนส โจวถูกตัดสิทธิจากรณีการชุมนุมของขบวนการร่มและถูกปล่อยตัวในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.2017 แต่ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 โจชัว หว่องและอีวาน แลมได้ถูกตัดสิทธิจำคุกอีกครั้งและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี ในวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.2018 โจชัว หว่องถูกตัดสิทธิจำคุกเพิ่มเติมแต่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อรออุทธรณ์

จนโจชัว หว่องถูกตัดสิทธิจำคุกอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2019 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีการชุมนุมใหญ่ในฮ่องกงอีกครั้ง เนื่องจากคดีฆาตกรรมภรรยาโดยสามีชาวฮ่องกงในประเทศไต้หวัน ซึ่งทางการเงินและสถานะนิติบัญญัติของฮ่องกงได้ร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ไปตัดสินในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งทำให้

ชาวฮ่องกงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก โจ๊ว ห่วงถูกปล่อยตัวอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.2019 และได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายดังกล่าวและเรียกร้องให้หัวหน้าสภานิติบัญญัติฮ่องกงหรือนางแคร์ แลม ออกจากตำแหน่งโดยทันที การชุมนุมประท้วงหนักขึ้น จนทางสภานิติบัญญัติฮ่องกงยกเลิกกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปในที่สุด

ใน ค.ศ.2019 โจ๊ว ห่วงไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการชุมนุมหรือในฐานะแกนนำ แต่โจ๊ว ห่วงได้ใช้ชื่อเสียงของเขาที่ได้รับจากขบวนการรณรงค์เพื่อขอความร่วมมือจากภายนอกประเทศควบคู่ไปกับการลงถนนชุมนุมใหญ่ของประชาชน โดยเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเยอรมันเพื่อขอให้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมในฮ่องกงและเข้าร่วม Congressional-Executive Commission on China (CECC) ที่รัฐสภาของประเทศอเมริกาเพื่อเรียกร้องให้รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกง

ด้านภายในประเทศ ในค.ศ.2019 โจ๊ว ห่วงมุ่งเน้นไปที่เส้นทางการเมือง เขาลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตประจำปี ค.ศ.2019 แต่ถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังโดยทางโฆษกของรัฐบาลฮ่องกงได้กล่าวว่า โจ๊ว ห่วงสนับสนุนวิธีการแบ่งแยกดินแดนซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงทำให้ถูกตัดสิทธิ์ไปในที่สุด

ในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2020 สภาของจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ทำให้พรรคเดโมซิสโตได้ประกาศยุบพรรคและยุติกิจกรรมทั้งหมด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดี

วันที่ 6 กันยายน ค.ศ.2020 โจ๊ว ห่วงมีสิทธิ์ในการสมัครเลือกตั้งอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามโจ๊ว ห่วงและฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยอีก 11 คนที่ลงเลือกตั้งสภานิติบัญญัติถูกระบุว่าไม่ผ่านเงื่อนไขการลงสมัคร เพราะ สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนของฮ่องกงจากจีน พยายามเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในและต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ทำให้โจ๊ว ห่วงถูกตัดสิทธิอีกครั้ง

ต่อมาในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2020 โจ๊ว ห่วงถูกตัดสิทธิอีกครั้ง โดยถูกตัดสิทธิว่ามีความผิดในการปลุกระดมการชุมนุมต่อต้านกฎหมายต่อต้านการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในค.ศ. 2018 เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน

ในปัจจุบัน โจ๊ว ห่วงยังถูกจำคุกและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเชคพิกเป็นเวลา 13 เดือนครึ่ง

บรรณานุกรม

บทความวิจัย

ปาจรีย์ บุญชิต. (2560). **ขบวนการระดม: การปะทุของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง**. บทความวิจัยปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ภัททิยา ภัทรพันธุ์พงศ์. (2562). **วิกฤตการณ์ประท้วงฮ่องกง ค.ศ. 2019**. บทความวิจัยปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

สฤณี อาชวานันทกุล. (2014). **ประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ และการศึกษา: โจชัว หว่อง กับ “ปฏิวัติร่ม” ฮ่องกง**. เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม เข้าถึงได้จาก <https://thaipublica.org/2014/10/umbrella-revolution/>

รู้จัก "โจชัว หว่อง" อดอลคนรุ่นใหม่-นักเคลื่อนไหวทางการเมืองฮ่องกง. (2559) เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม. เข้าถึงได้จาก <https://news.thaipbs.or.th/content/256361>

เปรมปัทธ ผลิตผลการพิมพ์ และ วิภาพรรณ วงษ์สว่าง. (2020).

ย้อนรอยความคิดโจชัว หว่อง 2 ปีก่อนชุมนุมใหญ่ฮ่องกง. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ เข้าถึงได้จาก <https://thaipublica.org/2020/01/newground07/>

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ

Barber, Elizabeth. (2014). **Hong Kong Student Leader Joshua Wong Charged With Obstruction**. เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม. เข้าถึงได้จาก <https://time.com/3608696/occupy-hong-kong-joshua-wong-mong-kok-obstruction/>

Cheng, Kris. (2019). **Hong Kong democracy leader Joshua Wong released from prison, calls on Chief Exec. Carrie Lam to resign**. เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก <https://hongkongfp.com/2019/06/17/just-hong-kong-democracy-leader-joshua-wong-released-prison-calls-chief-exec-carrie-lam-resign/>

Cheung, Karen. (2017). **Democracy activists Joshua Wong and Ivan Lam file legal challenge over ban on standing for office**. เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก <https://hongkongfp.com/2017/11/14/democracy-activists-joshua-wong-ivan-lam-file-legal-challenge-ban-standing-office/>

Cheung, Karen. (2018). **Hong Kong democracy activists Joshua Wong and Raphael Wong jailed over Umbrella Movement site clearance**. เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก

<https://hongkongfp.com/2018/01/17/breaking-hong-kong-democracy-activists-joshua-wong-raphael-wong-jailed-occupy-site-clearance/>

En Liang Khong. (2015). **Hong Kong's angry young millennials: an interview with Joshua Wong.** เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก <https://www.opendemocracy.net/en/hong-kong-angry-young-millennials-interview-with-joshua-wong/>

Joshua Wong, the poster boy for Hong Kong protests. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก <https://www.bbc.com/news/world-asia-29457900>

Kelly Ho and Tom Grundy. (2020). **Joshua Wong's pro-democracy group Demosisto disbands hours after Hong Kong security law passed.** เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์.

เข้าถึงได้จาก <https://hongkongfp.com/2020/06/30/breaking-joshua-wongs-pro-democracy-group-demosisto-disbands-hours-after-hong-kong-security-law-passed/>

Kelly Ho, Tom Grundy and Jennifer Creery. (2020). **Hong Kong bans Joshua Wong and 11 other pro-democracy figures from legislative election.** เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์.

เข้าถึงได้จาก <https://hongkongfp.com/2020/07/30/breaking-hong-kong-bans-8-pro-democracy-figures-from-legislative-election/>

Lai, Catherine (2018). **Group of US lawmakers nominate Hong Kong's Umbrella Movement for Nobel Peace Prize.** เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์.

เข้าถึงได้จาก <https://hongkongfp.com/2018/02/01/group-us-lawmakers-nominate-hong-kongs-umbrella-movement-nobel-peace-prize/>

Lee, Ada (2012). **Scholarism's Joshua Wong embodies anti-national education body's energy.** เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม เข้าถึงได้จาก <https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1032923/scholarisms-joshua-wong-embodies-anti-national-education-bodys-energy>

LI XUEYING. (2014). **From The Straits Times archives: Joshua Wong, the 17-year-old battling Beijing for greater democracy in Hong Kong.** เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/from-the-straits-times-archives-joshua-wong-the-17-year-old-battling-beijing-for>

Liu, Juliana (2016). **Hong Kong protests: Student leader Joshua Wong forms political party.** เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-35994471>

OCLP Basic Tenets. (2021). เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม

เข้าถึงได้จาก http://oclp.hk/index.php?route=occupy/eng_detail&eng_id=10

Scholarism. (2021). เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม

เข้าถึงได้จาก <https://socialmovements.trinity.duke.edu/groups/scholarism>

SCHOLARISM ON THE MARCH. (2020). เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม.

เข้าถึงได้จาก <https://newleftreview.org/issues/ii92/articles/joshua-wong-scholarism-on-the-march>

Siu, Jusmine. (2017). **Joshua Wong and other jailed Hong Kong student leaders see political careers halted.** เข้าถึง เมื่อ 20 กุมภาพันธ์.

เข้าถึงได้จาก <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2107216/occupy-activists-joshua-wong-and-nathan-law-jailed-hong-kong>

Solomon, Feliz. (2016). **Hong Kong's Democracy Icon Joshua Wong Has Distanced Himself From His Homophobic Dad.** เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์.

เข้าถึงได้จาก <https://time.com/4591617/hong-kong-joshua-wong-lgbt-hsbc-roger-father/>

The World's 50 Greatest Leaders. (2015). เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม.

เข้าถึงได้จาก <https://fortune.com/worlds-greatest-leaders/2015/joshua-wong/>

The standard team. (2017). **'โจชัว หว่อง' ศึกข้ามรุ่น คนเล็กเป้าหมายใหญ่ VS อำนาจรัฐแดนมังกร.**

เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก <https://thestandard.co/joshua-wong-xijiping-power/>

Wong, Alan (2017). **Their son sought a more democratic Hong Kong and get prison.**

เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์.

เข้าถึงได้จาก <https://www.nytimes.com/2017/11/07/world/asia/hong-kong-umbrella-revolution.html>

Wong, Catherine (2019). **China blasts Germany after foreign minister meets Hong Kong activist Joshua Wong at human rights event.** เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม

เข้าถึงได้จาก <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3026567/china-blasts-germany-after-foreign-minister-meets-hong-kong>

Yong, Charissa (2019). **Hong Kong activists Joshua Wong, Denise Ho take cause to US Congress, urge pressure on Beijing.** เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม.

เข้าถึงได้จาก <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/hong-kong-activists-joshua-wong-denise-ho-take-cause-to-us-congress-urge-pressure-on>

ภาพยนตร์

Piscatella, Joe, director. (2017). **Joshua teenager vs superpower** [Documentary Films].

Los Angeles: June Pictures

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นางสาวกิริณา กิตติวรานันท์
วันเกิด	5 พฤษภาคม 2542
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 56 ซอยสังคมสงเคราะห์ 26 ถนนลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประวัติการศึกษา	
2553-2559	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี จังหวัดกรุงเทพมหานคร สายศิลป์ภาษาอังกฤษ และ สายศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น
2560-ปัจจุบัน	ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา ภาษาเลือกญี่ปุ่น